



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร
เรื่อง ขอเป็นคนไร้ความสามารถ และตั้งผู้อนุบาล

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๘๐/๒๕๖๑

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดพิจิตร (สาขาอุบลราชธานี) ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นายโชคชัย อารัณยหงส์ (ชื่อสกุลเดิม สุดพิพัฒน์) อยู่บ้านเลขที่ ๓๘/๔๒๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองสาม อำเภอลองหลวง จังหวัดพิจิตร ขอให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ จำสืบเอกหญิงนางประไพ อารัณยหงส์ เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งให้นายโชคชัย อารัณยหงส์ เป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า จำสืบเอกหญิงนางประไพ ปัจจุบันอายุ ๗๔ ปี มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น จำสืบเอกหญิงนางประไพเป็นบุตรของ นายทิวหรือร้อยตรีทิว อารัณยหงส์ กับนางสังข์ อารัณยหงส์ ต่อมาจำสืบเอกหญิงนางประไพได้อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน สมรสกับพลา เขาร์ สุดพิพัฒน์ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ นายโชคชัย อารัณยหงส์ และจำสืบเอกอนันต์โชค สุดพิพัฒน์ ซึ่งสามีของผู้ป่วยรวมทั้งบิดาและมารดาได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว ปัจจุบันจำสืบเอกหญิงนางประไพอยู่ในความดูแลของนายโชคชัย โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น เมื่อประมาณต้นปี เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ จำสืบเอกหญิงนางประไพได้ล้มป่วยด้วยอาการ หกล้ม เนื่องจากอายุมาก และป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีภาวะสมองขาดเลือดและมีเลือดในสมอง ได้รับการผ่าตัดสมอง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่สามารถทำ ธุรกรรมใดๆ ได้ ไม่สามารถสื่อสารได้ ไม่มีโอกาสหายเป็นปกติได้ ปัจจุบันผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ต้องให้อาหารและน้ำ ทางสายยาง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ต้องมีคนคอยช่วยเหลือในการรับประทาน อาหาร และในการดำรงชีวิต เนื่องจากก่อนล้มป่วยจำสืบเอกหญิงนางประไพประกอบอาชีพเป็นข้าราชการบำนาญ ซึ่งหน่วยราชการ จะโอนเงินบำนาญเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองทองธานี บัญชีเลขที่ ๑๖๐-๒-๐๒๘๔๔-๙ ซึ่งภายหลังเมื่อ ผู้ป่วยได้ล้มป่วยมีเหตุขัดข้องเนื่องจากไม่สามารถที่จะเบิกถอนเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและการดำรงชีพได้ รวมทั้ง มีเหตุขัดข้องเนื่องจากจำสืบเอกหญิงนางประไพไม่สามารถให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมได้ จะต้องมีคำสั่งศาลให้จำสืบเอก หญิงนางประไพเป็นคนไร้ความสามารถก่อนจึงจะดำเนินการให้ได้ ผู้ร้องพิจารณาแล้ว เห็นว่า นายโชคชัยมีฐานะเป็นบุตรของ จำสืบเอกหญิงนางประไพ และเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับจำสืบเอกหญิงนางประไพไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ ต้องมีผู้ดูแลโดยตลอด สมควรที่จำสืบเอกหญิงนางประไพจะได้อยู่ในความอนุบาลของนายโชคชัย โดยนายโชคชัยไม่เป็น บุคคลวิกลจริต ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนล้มละลายแต่อย่างใด และ ทายาทของผู้ป่วยยินยอมที่จะไม่คัดค้านในการร้องขอตั้งนายโชคชัยเป็นผู้อนุบาล ด้วยเหตุดังกล่าวขอศาลได้โปรดไต่สวนและมีคำสั่ง ให้จำสืบเอกหญิงนางประไพ อารัณยหงส์ เป็นคนไร้ความสามารถ และจัดให้อยู่ในความอนุบาลของ นายโชคชัย อารัณยหงส์

ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา หากผู้ใดมีความประสงค์ จะคัดค้านประการใด ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายประเสริฐ เข็ดทวีทรัพย์)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร